



ประกาศเทศบาลตำบลควนเสาชง

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  
เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินในสำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาชง

ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อน  
การปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับ  
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการ  
อำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)  
ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจ  
และเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลควนเสาชงเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการ  
ดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวก และลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการ  
ออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีควนเสาชงได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลควนเสาชงถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด  
ไปแล้ว ดังนี้

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลควนเสาชงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัว  
ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การขุดดินและถมดิน

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบคำขอ  
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การขุดดินและถมดินให้พนักงานเทศบาลตำบล  
ควนเสาชงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่ง  
ข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการ  
นั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลควนเสาชงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสาร  
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลควนเสาชงให้พนักงานเทศบาลตำบลควนเสาชง  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิด  
จากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนการขุดดินและถมดิน

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ  
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง